

## การบินไทยเปิดเส้นทางกรุงเวียนนา ท่องเที่ยวเมืองเสน่ห์สู่ประตูยุโรปกลาง

รายงานข่าวจากบมจ.การบินไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สายการบินไทย การบินไทยได้เปิดให้บริการเที่ยวบินตรง ไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่เวียนนาด้วยเครื่องบินอิง 777-300 ER โดยให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่อยากเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับท่องเที่ยว "เสพศิลป์ ฟังดนตรี ชมพระราชวังที่กรุงเวียนนา" ซึ่งเป็นทริปในฝันของหลายๆคน ที่ต้องการจะชื่นชมบรรยากาศและ ตีมคำไปกับเสียงดนตรีคลาสสิกอันไพเราะ หลงใหลในศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

สำหรับเที่ยวบิน 4 เที่ยวบิน ประกอบด้วย วันจันทร์ พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์ โดยเส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา เที่ยวบิน ทีจี 936 เวลาเครื่องออก 01.30 น. เวลาจุดหมายปลายทาง 07.00 น. และเส้นทาง เวียนนา-กรุงเทพฯ เที่ยวบิน ทีจี 937 เวลาเครื่องออก 13.30 น. เวลาถึง 05.20 น.

ทั้งนี้กรุงเวียนนา ถือเป็นเมืองหลวงสำคัญของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมีประชาชนอาศัยอยู่ราว 1.8 ล้านคน และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญของสหประชาชาติหลายแห่ง ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขณะ

ที่การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะโดยมีรถไฟเป็นหลัก และยึดหลักสมรรถนะที่ดี

โดยปัจจุบันกรุงเวียนนาได้ ถูกยกย่องให้เป็น "ประตูแห่งยุโรปกลาง" เนื่องจากมีดินแดนที่ติดกับประเทศสำคัญๆ ของยุโรปหลายประเทศ ไล่ตั้งแต่ด้านเหนือติด สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี ด้านตะวันออกติด สโลวาเกีย ฮังการี ด้านทิศใต้และตะวันตกมีชายแดนที่ติดกับอิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้สามารถเดินทางต่อไปยังเมืองสำคัญด้านการท่องเที่ยวได้ค่อนข้างดี อาทิ เช่น กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก หรือ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ที่สามารถนั่งรถไฟความเร็วไม่เกิน 5 ชั่วโมง ส่งผลให้เวียนนามีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนมากกว่า 6 ล้านคนต่อปี รวมทั้งยังเป็นเกตเวย์สำคัญของการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว และทำธุรกิจในภาคพื้นทวีปยุโรปของผู้คนจากทั่วโลกอีกด้วย

นอกจากนี้กรุงเวียนนา ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกถึง 2 แห่ง ได้แก่ พระราชวังเชินบรุนน์ ปี ค.ศ. 1996 และเขตเมืองเก่าใจกลางกรุงเวียนนา ปี ค.ศ. 2001

สำหรับพระราชวังเชินบรุนน์ เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์เบิร์กแห่ง

ออสเตรีย ซึ่งเป็นประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยมีพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ถอดแบบความหรูหราตามสไตล์ศิลปะบาโรก สง่างามด้วยการออกแบบภายในมีห้องต่างๆ มากถึง 1,441 ห้องตกแต่งด้วยผลงานศิลปะ หินอ่อน ลวดลายคลาสสิก คลุมโทนด้วยสีเหลืองและทอง และโดยรอบพระราชวังยังมีผลงานศิลปะในรูปแบบของรูปปั้นและซุ้มระเบียง Gloriette บนเนินเขา

ส่วนเขตเมืองเก่าใจกลางกรุงเวียนนา มีจุดขายคือ เป็นตลาดสำคัญที่ยังคงความเก่าแก่เสน่ห์อันคลาสสิก ที่รวบรวมสินค้าต่างๆ จากทั่วโลกมาไว้ที่ตลาดเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาหารปรุงสดพร้อมทาน เครื่องเทศ ขนมต่างๆ จากทั่วยุโรป รวมไปถึง ไล้กรอกเวียนนา แยม และชีส ซึ่งถือเป็นของขึ้นชื่อที่โด่งดังไปทั่วโลก โดยมีลโกลนหากเดินตลาด 1 รอบ เท่ากับคุณได้เดินทางรอบโลก

"กรุงเวียนนา ถือเป็นบ้านเกิดของนักแต่งเพลงคลาสสิกชื่อก้องโลก ไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟิน โมซาร์ท โยฮันสเตราล์ ที่สร้างสรรค์บทเพลงที่ทั่วโลกคุ้นหูบนดินแดนแห่งนี้ และนอกจากเสียงดนตรีคลาสสิกอันไพเราะที่จะขับกล่อมคุณตลอดการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีบอวลไปด้วยความโรแมนติก จากบรรยากาศของบ้านเมือง ผู้คน สถาปัตยกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่รายล้อม รอให้คุณได้เดินทางมาสัมผัส"